

MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP Chăm lo Tết cho người nghèo

Những ngày này, ủy ban MTTQ các cấp đang tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đến tận tay các đối tượng góp phần lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, là nguồn động viên to lớn giúp họ đón Tết vui tươi, đầm ấm.



Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà Nguyễn Thị Miên, thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) rất vui mừng, phấn khởi khi căn nhà đại đoàn kết rộng 35m² với tổng trị giá 140 triệu đồng được khánh thành. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân thôn đã đến động viên, chung vui với bà Miên và dành tặng bà những phần quà trong ngày vui về nhà mới. Bà Nguyễn Thị Miên xúc động chia sẻ: Tôi thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân, sức khỏe lại yếu nên kinh tế rất khó khăn, không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được ở trong căn nhà mới, chắc chắn như hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp và các mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi có được căn nhà khang trang, chắc chắn, giúp tôi yên tâm sinh sống. Tết năm nay có lẽ là cái Tết ấm áp và vui nhất trong cuộc đời tôi.

Ông Lương Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường
Nhiều năm nay, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường đều dành những suất quà để trao cho người nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, đạo lý “Lá lành đùm lá rách” mà Công ty dành cho những hộ gia đình thiếu may mắn, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty đã đăng ký với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao 350 suất quà cho người nghèo, tôi cũng mong muốn thông qua hoạt động này sẽ là nguồn động viên các hộ nghèo mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo chính đáng.

Ông Lê Hữu Thọ, thôn Dại 1, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ
Được Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort trao tận tay những phần quà trong dịp Tết Nguyên đán, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tôi xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp đã luôn quan tâm chăm lo đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và chúc cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh thuận lợi, tạo nhiều việc làm và có thêm nhiều phần quà trao cho các hộ nghèo, cận nghèo trong những năm tiếp theo.

đã ra lời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, con em xa quê, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo. Ủy ban MTTQ huyện đã trích từ nguồn ngân sách của tỉnh phần bổ để trao 1.645 suất quà với trị giá 500.000 đồng/suất trao cho đến tận 1,8 tỷ đồng để trao cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tính đến hết ngày 10/1, toàn huyện đã có 14 xã, thị trấn phủ kín 100% hộ nghèo, cận nghèo được trao quà Tết. MTTQ huyện cũng sẽ tập trung rà soát để bảo đảm 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện đều nhận được quà Tết từ

cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, ban vận động quy “Vì người nghèo” các huyện, thành phố sẽ trích quỹ để tặng từ 300 suất quà trở lên, trị giá mỗi suất là 300.000 đồng; ban vận động cấp cơ sở trích nguồn quỹ tặng từ 30 suất quà trở lên với tổng trị giá mỗi suất là 300.000 đồng. Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp vận động chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi, vận động các nguồn xã hội hóa để tặng quà. MTTQ tỉnh cũng cố gắng điều chỉnh nguồn xã hội hóa đến các địa phương, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để tiến hành rà soát, từ đó trao quà đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch tất cả những nguồn lực xã hội được phân bổ tới cơ sở. MTTQ cấp cơ sở báo cáo tổng hợp số lượng suất quà trước, trong và sau Tết Nguyên đán gửi lên MTTQ tỉnh để kịp thời rà soát, tránh sai sót và bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.



Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Miên, xã Hiệp Hòa.

Tết này, không khí trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Biên, ở xã Đồ Lương (Đông Hưng) có lẽ sẽ vui, ấm áp, đủ đầy hơn bởi sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương dành cho ông khi ông được lãnh đạo các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đến thăm, động viên và tặng quà. Những cái nắm tay, những lời chia sẻ đầy nghĩa tình với ông là món quà quý trước thêm năm mới.

Thường binh 1/4 Đỗ Văn Dưa, xã Tân Lập (Vũ Thư) cũng rất xúc động khi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, ông được lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đến tận nhà thăm và tặng quà. Ông chia sẻ: Những năm qua, gia đình tôi luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Hàng tháng, tôi đều được nhận trợ cấp ưu đãi của Nhà nước giúp cuộc sống ổn định hơn. Vào những ngày lễ, Tết còn được nhận quà của các cấp, ngành. Đặc biệt, Tết năm nay, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã còn trực tiếp đến thăm, động viên, tặng quà khiến gia đình rất vui. Đây là niềm động viên để gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp để tổ chức khai thác hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đó đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy sức mạnh của toàn xã hội để chăm lo cho những người có công, thân nhân của người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, trong dịp Tết Nguyên đán

Nhớ người có công

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là toàn xã hội lại cùng nhau quan tâm chăm lo cho người có công. Ở Thái Bình cũng vậy, hàng năm công tác này đều được thực hiện thường xuyên, chu đáo. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự biết ơn với sự hy sinh xương máu của người có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho các thương binh, bệnh binh nặng người Thái Bình đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Quý Mão 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạng với gần 86.000 suất quà, tổng kinh phí trên 51 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở cũng tích cực kêu gọi, vận động nguồn xã hội hóa để trao quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến thời điểm này, việc triển khai trao quà Tết cho người có công đang được thực hiện gấp rút trên tinh thần đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng.

Chiến tranh qua đi, nhưng người thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người gánh chịu nhiều mất mát và thiệt hại nhất. Chính bởi vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan

tâm đặc biệt để hy vọng bù đắp phần nào những mất mát của họ. Ở tỉnh ta, công tác chăm lo cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục không chỉ vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Toàn tỉnh hiện có 59.668 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với kinh phí chi trả trợ cấp bình quân tháng 120 tỷ đồng.
Thời gian qua, việc giải quyết chế độ, chính sách ngày càng công khai, minh bạch, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ để nghỉ. Ông Bùi Văn Quýết, Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận 10.945 hồ sơ theo 31 thủ tục hành chính,

giải quyết và trả kết quả theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tiếp nhận 6.019 hồ sơ theo 35 thủ tục hành chính, trả kết quả tại bộ phận thường trực của Sở. 100% thủ tục giải quyết đúng, trước thời hạn, không có thủ tục trễ hạn. Năm 2022, Sở còn thực hiện chế độ điều dưỡng đối với 18.474 người có công và thân nhân liệt sĩ, thực hiện chế độ hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho 1.626 lượt người, thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo cho 2.181 con đẻ người có công.
Những việc làm ấy đã lan tỏa sâu rộng trách nhiệm, lòng biết ơn, làm cho những người có công, thân nhân người có công ấm lòng hơn trong dịp Tết đến, xuân về.

DUY TÙNG

Đưa chính sách vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định việc thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu hồ sơ bảo đảm quy định thì sẽ đồng thời được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh hoặc đồng thời được hưởng chế độ thương binh và mất sức lao động.

Ngay khi Nghị định có hiệu lực, các cơ quan chức năng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai, qua đó đáp ứng mong muốn sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 44/UBND-KGVX, ngày 6/1/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh ủy ban hành Công văn số 686-CV/TU, ngày 26/5/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 20/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung có liên quan đến quy định mới về chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện hệ thống văn bản mới quy định chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng còn được quán triệt qua các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, giao ban công tác lao động - thương binh và xã hội ở các cấp.



Cán bộ Phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tuyên truyền, giải thích chính sách đối với người có công cho người dân.

hành hơn 1.100 cuốn tài liệu triển khai đến chủ tịch, cán bộ lao động - thương binh và xã hội cấp xã, một số thành phần thuộc hội đồng chính sách cấp xã như hội cựu chiến binh, cán bộ y tế, cán bộ làm công tác người có công. Chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách mới đối với người có công với cách mạng, chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các quy định chính sách mới.

Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 8 lớp tập huấn các văn bản quy định chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng mới ban hành cho 810 lượt cán bộ lao động - thương binh và xã hội, lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn thuộc phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện. Phối hợp

với Bộ Điện tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 293 cán bộ thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban điện tỉnh tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 260 cán bộ, công chức cấp xã làm công tác lao động - thương binh và xã hội về kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Theo quy định chính sách mới áp dụng thực hiện từ ngày 15/2/2022 đến nay, thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu hồ sơ bảo đảm quy định đồng thời được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh hoặc đồng thời được hưởng chế độ thương binh và mất sức lao động. Từ ngày 15/2/2022 đến

TIẾN ĐẠT

ĐỖ HÙNG GIÀ